



ที่ สพ ๐๐๒๓.๗/ว ๒๓๕๖

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท สพ ๗๒๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มอบนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี
และนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๒๐๕ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าได้รับแจ้งจากสำนักงานสภาพัฒนาการ
ว่ารองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อ
เสริมความมั่นคงของชาติ (นพข.) ได้มอบนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
ของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) แก่หัวหน้าหน่วยงานระดับกระทรวง กรม และจังหวัด (พลเรือน ตำรวจ ทหาร)
ในการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องมีฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบกและเพื่อเป็น
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) จึงแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
แผนงาน/โครงการด้านความมั่นคงต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.

(สุธีร์พัฒน์ จองพานิช)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ - ๓๕๕๓ - ๖๐๔๔ ต่อ ๑๓

กรมส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

เลขที่รับ 350

วันที่ 2 ก.พ. 2558



ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลขที่รับ 1651
วันที่ 2 ก.พ. 2558

ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๒๐๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง รอนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มอบนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๔/๑๔๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แจ้งว่า รอนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (นพช.) ได้มอบนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) แก่หัวหน้าหน่วยงานระดับกระทรวง กรม และจังหวัด (พลเรือโท ดำรง ทหาร) ในการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องมัลลิวนรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก

ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) จึงขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคงต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลภ พริ้งพงษ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ - ๒๒๔๑ - ๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๒ - ๕

โทรสาร ๐ - ๒๒๔๓ - ๒๒๓๐



ที่ นร ๐๘๐๔/ ๑๕๑

เลขที่	๑๒
ท.	16 ส.ค. 2558
วันที่	

๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
เลขที่	4125
ท.	16 ส.ค. 2558
วันที่	

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๗
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๖ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง รอนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มอบนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการประชุมชี้แจงและมอบนโยบาย

๒. หนังสือการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) จำนวน ๑ เล่ม

เลขที่	497
ท.	16 ส.ค. 2558
วันที่	18-๐๐

ด้วย รอนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) / ประธานกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (นพช.) ได้กรุณาเป็นประธานการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) แก่หัวหน้าหน่วยงานระดับกระทรวง กรม และ จังหวัด (พลเรือน ตำรวจ ทหาร) เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องมีฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)

ในการนี้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำผลการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายของ รอนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ในส่วนการดำเนินงานของหน่วยกำกับประเด็นยุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ จังหวัด ขอให้ดำเนินการตามแนวทางเอกสาร (ส่วนที่ ๓-๕) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้ที่ www.ncmc.nsc.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดของท่านทราบ ทั้งนี้กรุณาแจ้งผลดำเนินงานให้ สำนักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อประมวลนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรชาติ บุนนาค)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

โทร. ๐๒ ๑๔๒ ๐๑๑๗

โทรสาร ๐๒ ๑๔๓๕๓๔๖

ผลการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

ในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

(พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)

วันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

ณ ห้องมัจฉาวนรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก

ด้วย รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) / ประธานกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (นพช.) ได้กรุณาเป็นประธานการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) แก่หัวหน้าหน่วยงานระดับกระทรวง กรม และ จังหวัด ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร และ ตำรวจ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ด้วยการผนึกกำลังความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อให้คน ชุมชน หมู่บ้าน และ สังคม มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้

๑. การให้ทุกหน่วยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง โดยผู้บริหารหน่วยงานได้มีการวางแผนและทำงานเชิงรุก ที่สำคัญคือการประสานแผนและบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง กับ หน่วยงานในจังหวัด ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร ได้อย่างสอดคล้องและสนับสนุนกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพ และ เกิดประสิทธิภาพ

๒. การสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง โดยเฉพาะการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย การข่าวภาคประชาชน การฝึกอบรมชุดรักษาความสงบภายในหมู่บ้าน (ชรบ.) หรือ การมีกำลังประชาชนที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชายแดน หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน เพื่อสถาปนาความมั่นคงของประเทศ และที่สำคัญคือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การศึกษา ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

๓. การมีแผนงานที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาและพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับ คน ชุมชน ผู้นำชุมชน หมู่บ้าน โดยเฉพาะการมีจิตสำนึกด้านความมั่นคง การมีเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และประชาชนในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

๔. การดำเนินงานของจังหวัดถือว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จของงานด้านความมั่นคง โดยเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมร่วมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับ

การจัดทำกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้มีมิติงานด้านความมั่นคงร่วมกันด้วย ดังนั้น ให้ กระทรวงมหาดไทย และ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้จัดทำ แผนงาน และ โครงการ ที่ครอบคลุมถึงมิติงานด้านความมั่นคง โดยเฉพาะการวางแผนในเชิงบูรณาการและแผนงบประมาณของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดร่วมกับผู้แทนเหล่าทัพ และ ตำรวจ ในพื้นที่ และ ขอให้หน่วยงานระดับกระทรวง กรม ได้ให้การสนับสนุนแผนงานและโครงการ รวมทั้งงบประมาณ เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดบรรลุเป้าหมาย

๕. หัวหน้าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทหาร ตำรวจ พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชน โดยให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการการทำงาน และ สร้างความเข้าใจงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงให้กับผู้นำชุมชน และ ท้องถิ่น โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อความมั่นคง รวมทั้งให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ดำเนินการเสริมสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่าย เพื่อให้ประเทศชาติเกิดความเข้มแข็ง

๖. ให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการบูรณาการโครงการและงบประมาณเชิงบูรณาการที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการประสานสอดคล้องกันและการดำเนินโครงการต่างๆ ในแต่ละห้วงเวลาไม่ซ้ำซ้อนกัน รวมทั้งสามารถใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชายแดน และ หมู่บ้านคูขนานเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน

การบรรยายของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เรื่อง ภาพรวมการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
ในการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
วันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องมัทฉะวานรังสรรค์ (A-B) สโมสรทหารบก (วิภาวดี)

สถานการณ์และปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ปลอดภัยของประชาชน และ อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติหากไม่สามารถดำเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันที่

ดังนั้น รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ มอบให้ สำนักงานประมาณกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และ ให้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าร่วมในขั้นตอน
การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ จึงถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ได้มีประเด็นที่ยึดโยงกับมิติทางด้านความมั่นคงควบคู่กับมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
และการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติที่ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม
ในวันนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านความมั่นคง

ความสำคัญของการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ มิใช่เริ่มขึ้นได้ได้ปรากฏการทำงาน
ตั้งแต่ในช่วงของแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ที่ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ขึ้นมา จนถึง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ก่อนจะพัฒนา
การทำงานพื้นที่ชายแดนให้ชัดเจนขึ้นในรูปแบบของ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน

อย่างไรก็ตาม โดยที่ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนมีพื้นที่ดำเนินการเฉพาะ ๓๐ จังหวัดชายแดน
และ ๒๒ จังหวัดชายฝั่งทะเล แต่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่าได้ขยายเข้าสู่พื้นที่จังหวัดชั้นใน ดังนั้น
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงได้ระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อจัดทำ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ” โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงแบบองค์รวม
ที่ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การป้องกันประเทศ และ “การบริหารจัดการ ที่เป็นเอกภาพ” และ
ขยายพื้นที่ดำเนินการครอบคลุมจังหวัดชั้นใน จังหวัดชายแดน และ จังหวัดชายฝั่งทะเล

ดังนั้น ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณรองรับ
สำหรับ การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ นอกจากนี้จะมีการแบ่งมอบหน่วยงานหลักและหน่วยงาน

สนับสนุนแล้ว ยังได้กำหนดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลความสำเร็จในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ต้องมีการจัดทำ “เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่จะสะท้อนถึงผลผลิต และ รายงานผลการดำเนินงาน” ดังนี้

- กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยกำกับดูแลประเด็นยุทธศาสตร์ฝึกกำลังเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมายอย่างยั่งยืน
- กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยกำกับดูแล ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
- กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยกำกับดูแล ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดการโดยสันติวิธี
- สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหน่วยกำกับดูแลประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง
- กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยกำกับดูแลประเด็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน
- สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหน่วยกำกับดูแลยุทธศาสตร์บริหารจัดการอย่างมีเอกภาพ โดยมี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหน่วยอำนวยการและประสานการปฏิบัติในทุกกระดับ

ดังนั้น สิ่งสำคัญที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญ ๓ เรื่องหลัก

เรื่องแรก การมุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงแบบองค์รวม โดยนำแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ การป้องกันชายแดน เข้ามาสนับสนุนการทำงานให้เกื้อหนุนกันเพื่อให้คนและชุมชน มีภูมิคุ้มกันตนเอง ดังนั้น แผนงาน หรือ โครงการทางด้านสังคม หรือ เศรษฐกิจ ในพื้นที่เป้าหมายจะส่งผลต่อความสำเร็จของยุทธศาสตร์

เรื่องที่สอง การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานระดับกระทรวง กรม และ จังหวัด กองทัพอากาศ และ ทหารเรือภาค หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน โดยประเมินและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแผนงาน/โครงการ ที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะขอเน้นในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและชุมชนหมู่บ้าน การมีระบบการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน การข่าวภาคประชาชน การสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง การมีความร่วมมืออันดีระหว่างชุมชนไทยกับชุมชนประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขยายความร่วมมือไปสู่ประชาคมอาเซียนในระยะต่อไป โดยการดำเนินงานจะมี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหน่วยอำนวยการและประสานการปฏิบัติในทุกกระดับ

เรื่องที่สาม การดำเนินงานจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัด มีความสำคัญที่ควรดำเนินงานเชิงรุก ด้วยการป้องกันและลดเงื่อนไขของปัญหาโดยการทำงานพัฒนาเข้าไปในพื้นที่ตำบล หรืออำเภอ เป้าหมาย โดยในเรื่องนี้ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ ก.บ.จ. เป็นกลไกสำคัญที่จะต้องดำเนินการร่วมกับ ผู้แทนฝ่ายทหาร ในการประสานแผนงานหรือโครงการ ที่จะดำเนินการร่วมกัน อาทิ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ได้เห็นชอบแผนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงระดับกองทัพเรือ ซึ่งจะเป็นแผนที่ช่วยในการวางแผนและลดความซ้ำซ้อนทั้งในเรื่องพื้นที่และงบประมาณดำเนินการในพื้นที่ชายฝั่งและเกาะแก่งได้

นอกจากนี้ การจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงของจังหวัด ถือว่าสอดคล้องกับมติที่ประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้มีการประสานและบูรณาการงานด้านความมั่นคงในแผนงานและงบประมาณของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด
